

## การแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ เพื่อรองรับการประเมินผลการดำเนินงาน

เพื่อให้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของรัฐวิสาหกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สคร. จำเป็นต้องจัดให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นสถาบันกลาง (Independent Evaluator) ทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Evaluation) ที่อยู่ในระบบประเมินผลฯ ทั้ง 55 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำปีปฏิทิน 2556 และ 2557 มี 2 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDPA) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) โดย IRDPA ทำหน้าที่ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 19 แห่ง (กลุ่ม A และกลุ่ม BA) และ TRIS ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 36 แห่ง (กลุ่ม BB และกลุ่ม C) แบ่งตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลระบบ SEPA รายละเอียดดังนี้ (สคร.2558 หน้า 2-9, [ออนไลน์จากhttp://www.sepo.go.th/api/sepo/exportpdf?id=21/07/2017](http://www.sepo.go.th/api/sepo/exportpdf?id=21/07/2017))

กลุ่ม A คือ รัฐวิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ระบบ SEPA เต็มรูปแบบในปี 2554 (คะแนนประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ทุกข้อมากกว่าหรือเท่ากับ 4.0) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

(1) กลุ่ม BA คือ รัฐวิสาหกิจที่คะแนนประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรภาพรวมเฉลี่ย 3 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.75 (เข้าสู่ระบบ SEPA เต็มรูปแบบในปี 2556) จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ การทางพิเศษกรุงเทพ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(2) กลุ่ม BB คือ รัฐวิสาหกิจที่คะแนนประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรภาพรวมเฉลี่ย 3 ปี น้อยกว่า 3.75 (เข้าสู่ระบบ SEPA เต็มรูปแบบในปี 2557) จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จำกัด การเคหะแห่งชาติ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยอุตสาหกรรมขนาดย่อม และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(3) กลุ่ม C คือ รัฐวิสาหกิจที่คะแนนประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรน้อยกว่า 3.0 (ยังไม่ได้กำหนดปีในการเข้าสู่ระบบ SEPA เต็มรูปแบบ) จำนวน 22 แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือน องค์การการบินไทย บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด องค์การตลาด องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง องค์การคลังสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานธนากรเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ทั้งนี้แต่ละกลุ่ม สรรพได้ตามแผนภูมิ ดังนี้

